



# กรมสรรพากร

## Revenue Department News

เลขที่ข่าว ปชส. ๑๘/๒๕๖๓

วันที่แถลงข่าว ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง กรมสรรพากร ดำเนินมาตรการเรื่อง COVID-๑๙ อย่างเข้มงวด ด้วยความห่วงใยต่อความปลอดภัยของทุกคน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-๑๙ ณ ขณะนี้ ทางกรมสรรพากร ได้ตระหนักและห่วงใยต่อความปลอดภัยของบุคลากร และครอบครัว รวมถึงประชาชนผู้ให้บริการทุกท่าน

กรมสรรพากร จึงได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ ๑๔ วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว

๓. ให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม รวมถึงกรณีที่มีการติดต่อกับบุคคลภายนอก รั้งตระวังการติดต่อสื่อสารและการเข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

๔. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีบุคคลในครอบครัว ญาติ หรือผู้ใกล้ชิด ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ ๑๔ วัน พร้อมทั้งได้กำหนดหน่วยงานเฉพาะกิจพิเศษ (Special Team) เป็นการเฉพาะรวมถึงการมีระบบการคัดกรอง การเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร และมีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ามาติดต่อ มีการทำความสะอาดจุดเสี่ยงในอาคารอย่างสม่ำเสมอ

จากกรณีที่มีข่าวว่ามีบุคลากรของกรมสรรพากรเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และมีบุคคลในครอบครัว ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ในพื้นที่ทำงานของกรมสรรพากรนั้น ขอเรียนให้ทราบว่าบุคลากรดังกล่าว ได้หยุดปฏิบัติงานและแยกตัวเองเพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา ๑๔ วัน ตามมาตรการป้องกันที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ พร้อมไปตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาล และรายงานให้กรมสรรพากรทราบเป็นระยะ

ทั้งนี้ กรมสรรพากรให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของทีมงานทุกคน รวมถึงผู้มาติดต่อและประชาชนทั่วไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

\*\*\*\*\*

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์

เลขที่ ๙๐ ถนนพหลโยธิน ๗ พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๙๕๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔

หรือศูนย์สารสนเทศสรรพากร ๑๖๖ (RD Intelligence Center)